

## สถานี ก.ค.ศ. เรื่อง ก.ค.ศ.

# ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2560

## สถานี ก.ค.ศ. เรื่อง ก.ค.ศ.

# ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  
ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยรวมงาน “เสมอรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝีกอาชีพตามรอยพ่อ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้น ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณขางกระทรวงศึกษาธิการ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การฝีกอาชีพตามรอยพ่อ การจัดแสดงนิทรรศการ การฝีกอาชีพที่เน้นวิถีชีวิตความพอเพียง และการจำหน่ายสินค้าของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน เป็นต้น โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ส่วนเรื่องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนั้นสืบเนื่องมาจากข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนว่า

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางในการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไปแล้ว นั้น ในวันที่จะขอนำรายละเอียดแนวทางการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว มาขยายความเพิ่มเติมให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมจากรายละไม่เกิน 200,000 บาท เป็นรายละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้จะต้องเป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปชำระหนี้คงเหลือตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นทั้งจำนวน

2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

3. ผู้กู้ต้องเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ก่อนวันที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด และสินเชื่อเช่าซื้อ

4. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันตามวงเงินที่กู้ยืม คือ วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท กำหนดผู้ค้ำประกัน 1 คน วงเงินตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท กำหนดผู้ค้ำประกัน 2 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องรับเงินเดือนเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้ยืม ณ วันที่ยื่นคำขอกู้

6.

กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้ยืมต้องพิจารณาตรวจสอบเหตุผลและลำดับความจำเป็นในการกู้ยืม ความสามารถในการชำระหนี้ก่อนให้ความเห็น และจะต้องรับรองว่าจะกำกับติดตามการหักเงินเดือน เงินไถ่รายเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฉบับใหม่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับการจัดสรรให้ข้าราชการครูกู้ยืมได้โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้ภายในไตรมาสที่ 3 นี้

**พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์**

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

[หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560](#)

ที่มา [เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.14 กุมภาพันธ์ 2560](#)